



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 29/2548

เรื่อง โครงการ "อบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์" ประจำปี 2548

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการจัดโครงการ "ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท." ต่อเนื่องมา 2 ปี และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อให้ครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ในปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "อบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์" ประจำปี 2548 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน และบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง ให้กับครูผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ อันจะส่งผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูเป็นนักวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ จากการได้ปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

สำหรับในปีนี้ได้จัดโครงการเป็นปีแรก ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งครูผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมรับการอบรมโรงเรียนละ 2 คน โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 130 โรงเรียน มีครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 245 คน จัดการอบรมเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 ตุลาคม และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคม 2548

ในส่วนของหลักสูตรการอบรม ได้กำหนดหัวข้อวิชาที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมขึ้นพร้อมสอบถามความประสงค์จากผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิชาที่สนใจและต้องการให้จัดอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมครั้งนี้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีหัวข้อการอบรมทั้งสิ้น 9 หัวข้อ ได้แก่

ลำดับ	หัวข้อ	วิทยากรของ ธปท.
1	เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	ดร.ชัยวัฒน์ พูนพัฒน์พิบูลย์ และ คุณศุก พิณรัช วงศ์สินศิริกุล เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบาย การเงิน
2	วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี 2540 และเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้บริหารทีม ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ
3	ประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย จากเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญ	ดร.ยรรยง ไทยเจริญ เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ
4	บทบาทของ ธปท. ในระบบเศรษฐกิจไทย	ดร.สุรจิต ลักษณ์ะสุด ผู้บริหารทีม ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ และ ดร.ธรรมรักษ์ หมั่นจักร เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน
5	การดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท.	ดร.สุรจิต ลักษณ์ะสุด ผู้บริหารทีม ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ
6	ทฤษฎีและนโยบายการคลังกับเศรษฐกิจไทย	ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้บริหารทีม ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ
7	การออมและการลงทุน	ดร.เกียรติพงษ์ อริยปรัชญา เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ
8	การกำกับดูแลสถาบันการเงินไทย ตลาด การเงิน และนวัตกรรมทางการเงินยุคใหม่	ดร.คอน นาคทรพรพ เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายวิจัย
9	เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูที่ผ่านการอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5 ตุลาคม 2548